



ด่านรถไฟโมฮานพร้อมรองรับการนำเข้าธัญพืช

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะสำหรับธัญพืชนำเข้า ณ ด่านรถไฟโมฮาน มณฑลยูนนาน ได้ผ่านการตรวจรับจากศุลกากรแห่งชาติจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China: GACC) และได้ประกาศในบัญชีรายชื่อสถานที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะสำหรับธัญพืชนำเข้าในเว็บไซต์ของ GACC เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ด่านรถไฟโมฮานมีความพร้อมในการตรวจสอบกักกันธัญพืชนำเข้าได้ตามระเบียบที่กำหนดของ GACC



สถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะของด่านรถไฟโมฮาน

สถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะสำหรับธัญพืชนำเข้า ณ ด่านรถไฟโมฮาน ประกอบด้วยจุดตรวจสอบ/ห้องเทคนิค โชนตรวจสอบในสถานที่ โชนกำจัดการกักกัน โกดังสินค้าภายใต้การควบคุมทางศุลกากร และห้องอื่น ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ของลานตรวจสอบสินค้า ๓๐๖.๕๘ ตร.ม. และโกดังสินค้าธัญพืชภายใต้การควบคุมของศุลกากร รองรับสินค้าได้ ๑,๓๔๖.๕๘ ลบ.ม.

ปัจจุบันด่านรถไฟโมฮานมีสถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะสำหรับผลไม้ (มีห้องตรวจสอบสินค้า ๑๕ ช่อง) สินค้าประมงแช่เย็น (๔ ช่อง) และธัญพืชนำเข้า (๗ ช่อง) จึงสามารถรองรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่ขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนได้ (สินค้านำเข้าที่ต้องมีสถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะจึงจะสามารถนำเข้าสินค้าผ่านด่านนั้น ๆ ได้ เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงด้านการตรวจสอบกักกัน ได้แก่ ผลไม้ สัตว์น้ำแช่เย็น ธัญพืชผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภค ต้นกล้า ไม้ซุง และสินค้าสัตว์และพืชที่มีความเสี่ยงสูง)

ธัญพืชที่จีนอนุญาตให้นำเข้าจากไทย ได้แก่ ข้าวโหด งา ถั่วแดงอะซูกิแห้ง (Azuki bean) ถั่วแดงแห้ง (kidney bean) ถั่วดำแห้ง ถั่วเขียวแห้ง ถั่วแขกแห้ง ข้าวฟ่างไม้กวาด (broom corn) ลูกเดือย มันสำปะหลังแห้ง กากรำข้าว (แผ่นกลม) กากปาล์ม (กาก/แผ่นกลม) และกากมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ข้าวสารที่ผ่านการขัดสีแล้วไม่อยู่ในหมวดธัญพืชที่ต้องมีสถานีที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะในการนำเข้า

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีการนำเข้าสินค้าธัญพืชล็อตแรกผ่านด่านรถไฟโมฮาน โดยเป็นการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งของ สปป.ลาว ปริมาณรวม ๕๓๐ ตัน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบกักกันจากศุลกากรเหมิงล่าภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรคุนหมิงอย่างราบรื่น โดยมันสำปะหลังล็อตดังกล่าวเริ่มขนส่ง

จากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เข้าประเทศจีน ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เข้าด่านรถไฟโมฮาน โดยมีปลายทางที่นครหลานโจว มณฑลกานซู

นาง Chen Yanfang ผู้จัดการใหญ่บริษัท Xishuangbanna Laotai Le Customs Clearance จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าธัญพืชโดยขนส่งผ่านเส้นทางบกเท่านั้น หลังจากสถานที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะธัญพืชนำเข้าที่ด่านรถไฟโมฮานเปิดให้บริการ ธัญพืชสามารถส่งผ่านเส้นทางรถไฟถึงปลายทางโดยตรงได้ ทำให้การขนส่งรวดเร็วขึ้นและต้นทุนโดยรวมก็ลดลงด้วย



เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจกักกันมันสำปะหลังแห้งที่ขนส่งผ่านด่านรถไฟโมฮาน

นาย Zhou Baohua รองผู้อำนวยการศุลกากรเหมิ่งล่า เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมการรองรับการนำเข้าสินค้าธัญพืชนำเข้าล็อตแรกผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ทางศุลกากรได้จัดตั้งทีมงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า ขณะเดียวกันก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานทางรถไฟอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สินค้าผ่านด่านได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ หลังจากสถานที่ควบคุมตรวจสอบจำเพาะสินค้าที่ด่านรถไฟโมฮานได้เปิดใช้งานทั้งหมด ร่วมกับการผลักดันในการเข้าถึงการตรวจสอบกักกันสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูงจากสปป.ลาว ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ตามแนวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จะได้ใช้ประโยชน์จากการผ่านพิธีการศุลกากรทางรถไฟจีน-ลาว ที่สะดวก และการขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศได้ปริมาณมาก โดยสินค้าได้กระจายไปยังตลาดในประเทศจีนหรือส่งออกต่อไปยังต่างประเทศอย่างปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็นของฝ่ายเกษตรกรฯ กว่างโจว

การเปิดนำเข้าธัญพืชผ่านด่านรถไฟโมฮานจะเป็นหนึ่งในช่องทางการขนส่งธัญพืชเส้นทางใหม่ของไทยที่มีความรวดเร็วในการขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองและมณฑลต่าง ๆ ของจีนได้ผ่านเส้นทางรถไฟอย่างไรก็ดี เนื่องจากการขนส่งเส้นทางใหม่ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อมูลวิธีการในการขนส่งและต้นทุนในการขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟลาว-จีน เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกเส้นทางขนส่งธัญพืชไปจีน

แหล่งข้อมูล :

๑. ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Kunming Daily วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
http://daily.clzg.cn/html/2023-10/24/content_255972.htm
๒. เว็บไซต์รัฐบาลนครคุนหมิง <https://www.km.gov.cn/c/2023-10-17/4785827.shtml>
๓. บัญชีประเภทธัญพืชและวัตถุดิบพืชที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ และประเทศ/เขตแดนที่จีนอนุญาตให้นำเข้า
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
<http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/2023102509285859586.doc>